

▶ ปตท.สผ.ปลื้มปีนี้ไทยกำไรพุ่งขึ้น 4 เหตุราคาน้ำมันสูง-ปริมาณขายเพิ่ม

ผู้จัดการรายวัน 60 - ปตท.สผ.ไวปีนี้ฟันรายได้และกำไรโตเพิ่มขึ้นกว่าปี 60 เหตุราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นและปริมาณการขายปิโตรเลียมสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้หลังซื้อหุ้นเบงกชเรียบร้อยแล้ว ยันมีดีลซื้อแหล่งปิโตรเลียมเข้ามาอย่างน้อย 1 โครงการในครึ่งปีหลัง จับตาขายแหล่งมอนทाराและแหล่งออยล์แซนด์หลังบอร์ดฯสั่งให้ขายธุรกิจที่ไม่คุ้มทุนออกไป

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยแนวโน้มผลการดำเนินงานบริษัทในปี 2561 ว่าบริษัทเชื่อมั่นในปีนี้มีผลประกอบการทั้งรายได้และกำไรดีกว่าปี 2560 ที่มีรายได้รวม 4,523 ล้านบาทหรือเทียบเท่า 1.53 แสนล้านบาท และกำไรสุทธิ 594 ล้านบาทหรือเทียบเท่า 2.05 หมื่นล้านบาท เนื่องจากปีนี้บริษัทมีปริมาณการขายปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นจากการซื้อหุ้นในแหล่งบงกชจากเชลล์จำนวน 22.2222 % รวมเป็นการถือหุ้น 66.6666% ช่วยเพิ่มปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ย 3.5 หมื่นบาร์เรล/วัน ทำให้ยอดขายปิโตรเลียมปีนี้สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 3 แสนบาร์เรล/วัน

ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบในปัจจุบันได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ระดับกว่า 70 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล สูงกว่าช่วงปลายปีที่แล้ว รวมถึงบริษัทยังคงบริหารจัดการต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทำให้บริษัทสามารถรักษาต้นทุนการผลิตต่อหน่วยได้ 30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

นายสมพร กล่าวต่อไปว่า บริษัทมั่นใจว่าจะดำเนินการซื้อหรือควบรวมกิจการ(M&A) แหล่งปิโตรเลียมอย่างน้อย 1 โครงการในครึ่งปีหลังนี้ ซึ่งจะมีผลทำให้ปริมาณการขายปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นทันทีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าแหล่งปิโตรเลียมที่บริษัทเข้าซื้อหุ้นนั้นได้ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์หรือยัง เนื่องจากบริษัทได้มีการยื่นประมูลแหล่งปิโตรเลียมทั้งในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหลายโครงการ มีบางโครงการได้ดำเนินการผลิตแล้ว และบางโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการทบทวนโครงการต่างๆ ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลัก (Non Core) ไม่ว่าจะเป็นโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ที่แคนาดา และโครงการมอนทारा ที่ออสเตรเลีย หลังจากคณะกรรมการบริษัท ปตท.สผ.ได้ให้ความเห็นให้ปตท.สผ.ไปพิจารณาขายแหล่งปิโตรเลียมที่ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งหากมีนักลงทุนอื่นที่สามารถดำเนินการได้ดีกว่าทางปตท.สผ.ก็พร้อมที่จะขายหุ้นแหล่งดังกล่าวออกไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ โครงการลงทุนในต่างประเทศที่อยู่ในเป้าหมายก็จะเดินหน้าต่อเพื่อตัดสินใจในการลงทุนขั้นสุดท้าย(FID) ทั้งในส่วนของโครงการโมซัมบิก โรมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน โครงการแหล่งอูบล และโครงการแอลจีเรีย ฮาสลิ เบอร์ ราเคซ โดยเชื่อว่า ปตท.จะเป็นผู้รับซื้อก๊าซจากโครงการโมซัมบิกอย่างแน่นอน แม้ว่ารัฐอาจจะไม่รับซื้อก๊าซจากแหล่งดังกล่าวเป็นโครงการจัดหาก๊าซของประเทศก็ตาม เนื่องจากราคาก๊าซแหล่งดังกล่าวค่อนข้างต่ำ

ส่วนความคืบหน้าการประมูลแหล่งบงกชและเอราวัณนั้น ในส่วนของแหล่งบงกช ขณะนี้ได้ข้อสรุปแล้วว่าบริษัทจะจับมือกับโททาลฯซึ่งเป็นพันธมิตรเดิมเข้าร่วมการประมูลแน่นอน และจะบริหารจัดการสัดส่วนการลงทุนของบริษัทในแหล่งบงกชไว้ที่ 66.6667% ส่วนที่รัฐกำหนดเงื่อนไขให้ต้องมีหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจร่วมลงทุนด้วยไม่เกิน 25% นั้น บริษัทเองก็มองว่าเป็นหน่วยงานรัฐอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาครัฐจะพิจารณาอย่างไร ส่วนการประมูลแหล่งเอราวัณนั้น ยังไม่ได้ข้อยุติว่าบริษัทจะเข้าประมูลแข่งรายเดียวหรือจะจับมือกับโททาลฯเข้าร่วมประมูล ซึ่งยังมีหลายเงื่อนไขให้พิจารณา แต่จะมีความชัดเจนก่อนยื่นข้อเสนอเข้าร่วมการประมูลในวันที่ 25 ก.ย.นี้.